

CHƯƠNG TRÌNH VU LAN - ĐẠO HIẾU & DÂN TỘC NĂM 2023: KẾT NỐI TÌNH THÂN VÀ TINH THẦN HIẾU HẠNH



Lễ Vu Lan 2023, Chương trình “Đạo hiếu và Dân tộc” đã dần trở thành một nét đẹp văn hóa, nơi mà tình cảm hiếu thảo được thể hiện và lan tỏa mạnh mẽ. Về mặt nghệ thuật, chương trình được dàn dựng công phu từ phần nội dung, âm thanh, ánh sáng, được thiết kế chuyên nghiệp, hoành tráng, trang nghiêm và thanh tịnh, giàu ý nghĩa...

Tác giả: **Thiện Minh**

Ngày lễ **Vu Lan** là dịp “nhắc nhở” các thế hệ con cháu của chúng ta nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những đóng góp to lớn của các Anh

hùng dân tộc, những người có công với đất nước. Đồng thời giúp chúng ta tiếp cận được những ý nghĩa giáo dục đầy nhân bản của văn hoá Phật giáo đó là “Tù, bi, hỷ, xả”, “vô ngã, vị tha”, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Đây là tính nhân văn sâu sắc nhắc nhở mỗi con người chúng ta luôn nhớ đến bài học về chữ Hiếu thiêng liêng.



Theo giáo lý Phật dạy, việc tỏ lòng thành kính biết ơn đến đấng sinh thành của mỗi người có nhiều cách khác nhau. Vào ngày này, các phật tử thường làm lễ cúng dường, lễ cầu siêu, làm phúc bố thí, phóng sinh để tích phúc cầu an, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc tăng thọ, hóa giải nghiệp chướng... Nếu ai đó không thương cha, kính mẹ thì còn tệ hơn loài cầm thú. Vì vậy, chúng ta tự nhận mình là người thì phải biết tri ân và báo ân.

Sống ở đời, có lòng hiếu đã khó, thực hiện nó lại càng khó hơn bởi không phải ai cũng có đầy đủ phúc duyên để phụng dưỡng và kính thờ cha mẹ như ý của mình. Biết ân sinh thành là phải thấy được sự có mặt của mình ở cõi đời này là từ đâu.

Trong Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân có chép, có người trong cuộc sống phủ nhận công sinh dưỡng từ cha mẹ, đã bội phản nói rằng tôi từ thần đá, thần đất, thần gió, thần lửa... sinh ra; từ đó đâm ra chửi cha, mắng mẹ, phá tán gia cang làm cho cha mẹ phải đau khổ suốt đời.

Báo ân là phải đáp đền ân đức cha mẹ sinh thành, dưỡng dục cho ta nên người. Chúng ta báo ân bằng cách lo từng miếng ăn, tấm áo, thuốc thang, và đỡ đần khi cha mẹ già yếu. Người theo Phật giáo khi báo ân cha mẹ phải nên hiểu rõ đạo lý báo ân để việc báo ân được kết quả hơn. Cha mẹ sinh ra ta cũng chỉ là người phàm, mắt thịt, nên những sự lỗi lầm, sai quấy xảy ra hằng ngày, đôi khi cha mẹ không thấy ra đó là tội hay phúc, chỉ vì tập quán và hoàn cảnh để

sống còn. Nhưng trong tương quan giữa truyền thống với hiện đại. Xã hội dù văn minh đến đâu, dù cuộc sống no đủ thế nào thì mỗi người vẫn phải được cha mẹ nuôi dưỡng để trưởng thành, vì thế đạo hiếu vẫn luôn phải được đề cao.

Năm 2023, tiếp nối chuỗi các chương trình Vu Lan “Đạo hiếu và Dân tộc” đã được thực hiện trong những năm trước, Ban Thông tin Truyền thông T.Ư – GHPGVN, Tạp chí Nghiên cứu Phật học phối hợp cùng Công ty CP Phát triển truyền thông Văn hóa Việt Nam tổ chức Chương trình **Lễ Vu Lan 2023** - Đạo hiếu và Dân tộc. Chương trình được tổ chức với mục đích xiển dương đạo pháp, phát huy truyền thống hiếu đạo của dân tộc nói chung và đạo hiếu Phật giáo nói riêng, lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp của Đạo hiếu tới cộng đồng phật tử, những người mến mộ đạo Phật trong và ngoài nước. Đồng thời còn là dịp thể hiện tinh thần hiếu hạnh, tôn vinh và kết nối tình cảm đặc biệt giữa con cháu với cha mẹ, gợi nhớ và truyền bá giá trị văn hóa dân tộc.

Mỗi một năm, chương trình lại có chủ đề và điểm nhấn nghệ thuật riêng. Chương trình Vu Lan “Đạo hiếu và Dân tộc” đã dần trở thành một nét đẹp văn hóa, nơi mà tình cảm hiếu thảo được thể hiện và lan tỏa mạnh mẽ. Về mặt nghệ thuật, chương trình được dàn dựng công phu từ phần nội dung, âm thanh, ánh sáng, được thiết kế chuyên nghiệp, hoành tráng, trang nghiêm và thanh tịnh, giàu ý nghĩa, được diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đây cũng là dịp để các đơn vị, cá nhân và tổ chức thể hiện sự quan tâm bằng những hành động thiết thực, thể hiện tinh thần hòa quyện, gắn bó giữa đạo với đời, giữa Phật giáo Việt Nam với non sông đất nước và thúc đẩy tinh thần hiếu hạnh trong cuộc sống hàng ngày. Nó như một lời nhắc nhở ý nghĩa về tình yêu, sự chăm sóc và tôn trọng cha mẹ. Hãy cùng nhìn lại để cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được sống và thấy bên cạnh cha mẹ, và để khắc sâu trong tâm hồn tinh thần hiếu hạnh truyền thống.

Chương trình có sự góp mặt của những ca sĩ tên tuổi như: Thanh Lam, Việt Hoàn, Ngọc Liên, Ngọc Ngân, Đặng Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương... với những ca khúc giàu tính nhân văn về tình yêu thương và lòng nhân ái, công dưỡng dục sinh thành, tình yêu quê hương, đất nước, ơn quốc gia nghĩa đồng bào.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức sẽ dành kinh phí tặng quà và sổ tiết kiệm cho một số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người già neo đơn không nơi nương tựa và các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, tổ chức lễ dâng hương, viếng Nghĩa trang Côn Đảo và tặng quà cho một số thương, bệnh binh, người già, người có hoàn cảnh neo đơn.

Tác giả: **Thiện Minh**